

Yêu sách mở rộng của Trung Quốc làm vấn đề Biển Đông khó giải quyết

Tác Giả: Tráng Nghĩa

Thứ Hai, 14 Tháng 2 Năm 2011 19:45

Trong thời gian gần đây, hành sách Biển Đông liên tục mở rộng trong quan hệ Việt Trung

Đòi hỏi chi quyết định rằng khu vực của Trung Quốc chiếm trên tầm biển hình chữ U đã bị nhiều người coi là vô lý, , thậm chí chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục phô trương. Cũng thêm vào tính chất mở rộng, các yêu sách này càng làm cho vấn đề Biển Đông khó giải quyết.



Trên mặt hòn đảo ở khu vực Trường Sa. / REUTERS/Stringer

Trong thời gian gần đây, hành sách Biển Đông liên tục mở rộng trong quan hệ Việt Trung. Ngày 26/01/2011, Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối Trung Quốc cung cấp cho quốc tế tầm biển mở rộng bị gọi là « đường lưỡi bò », vì phạm chủ quyền của Việt Nam.

Hà Nội đã có phản ứng mạnh mẽ trên sau khi Chủ tịch Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 18/01, đã khai trương dịch vụ biển trực tuyến « Map World », trong đó có việc cung cấp biển chiếm trên yêu sách 9 đảo, gộp toàn bộ vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào chủ

Yêu sách mĩp mĩ cĩ a Trung Quĩ c làm vĩ n đĩ Biĩ n Đông khĩ giĩ quyĩ t

Tác Giả: Trĩ ng Nghĩ

Thứ Hai, 14 Tháng 2 Năm 2011 19:45

quyĩ n cĩ a Trung Quĩ c.

Nhĩ thông lĩ, phát ngôn viên bĩ Ngoĩ i giao Viĩ t Nam, bà Nguyĩ n Phĩĩ ng Nga, đĩ lên tiĩ ng tĩ cáo hành đĩ ng cĩ a Trung Quĩ c là đĩ « vi phĩ m chĩ quyĩ n cĩ a Viĩ t Nam đĩ i vĩ i hai quĩ n đĩ o Hoàng Sa và Trĩĩ ng Sa, vi phĩ m chĩ quyĩ n và quyĩ n tài phán đĩ i vĩ i vùng đĩ c quyĩ n kinh tĩ, thĩ m lĩ c đĩ a cĩ a Viĩ t Nam và cĩ a các nĩĩ c ven Biĩ n Đông ».

Viĩ t Nam đĩ yêu cĩ u Trung Quĩ c là phĩ i xoa bĩ ngay lĩp tĩ c nhĩ ng đĩ u đĩ c Viĩ t Nam coi là « nhĩ ng nĩ i dung sai trái » trong bĩ n đĩ.

Đĩ u đang ghi nhĩ n là Bĩ c Kinh đĩ khai trĩĩ ng đĩ ch vĩ trĩ c tuyĩ n Map Wrold đĩ chĩ vài ngày trĩĩ c lúc các ngoĩ i trĩĩ ng cĩ a Trung Quĩ c và ASEAN gĩ p nhau ngày 25/01 tĩ i Côn Minh (Trung Quĩ c), và trong bĩ i cĩ nh hai bên đang tìm cách thúc đĩ y viĩ c thĩ c thi bĩ n Tuyên bĩ vĩ cách ĩ ng xĩ cĩ a các bên ĩ Biĩ n Đông DOC, ký kĩ t năm 2002, nhĩ ng vĩ n không đĩ c thĩ c hiĩ n.

Hành đĩ ng cĩ a Trung Quĩ c quĩ ng bá trên thĩ giĩ i yêu sách chĩ quyĩ n đĩ n phĩĩ ng cĩ a hĩ tĩ i khu vĩ c Biĩ n Đông nhĩ đĩ báo trĩĩ c thĩ t bĩ i cĩ a các cuĩ c thĩĩ ng thĩ o.

Theo các nguĩ n tin báo chí sau đĩ, thì các cuĩ c tiĩ p xúc đĩ vĩ n không mang lĩ i kĩ t quĩ giĩ cĩ thĩ trong mĩ c tiĩ thúc đĩ y viĩ c áp đĩ ng bĩ n DOC. Mĩ t nhĩ ngoĩ i giao ASEAN còn phát biĩ u bi quan rĩ ng : « Thĩĩ ng thuyĩ t vĩ bĩ n hĩĩ ng đĩ n thĩ c hiĩ n DOC sĩ bĩ bĩ tĩ c trong nhiĩ u năm nĩ a ».

Phĩ i nói rĩ ng tĩ ngày Trung Quĩ c chính thĩ c công khai hóa tĩ m bĩ n đĩ hình chĩ U bĩ ng cách gĩ i tài liĩ u này đĩ n Liĩn Hiĩ p Quĩ c, tĩ nhĩ n chĩ quyĩ n trên khoĩ ng 80% đĩ n tích cĩ a Biĩ n Đông, sĩ kiĩ n này đĩ làm đĩ y lên nhĩ ng lĩ i chĩ trích, không chĩ tĩ phĩ a các nĩĩ c nhĩ Viĩ t Nam, Malaysia, Philippines... có tranh chĩ p vĩ i Trung Quĩ c tĩ i vùng biĩ n này, mà cĩ tĩ phĩ a nhĩ ng quĩ c gia ngoĩ i cuĩ c hay tĩ giĩ i nghiĩn cĩ u, hĩ c giĩ khĩ p nĩ i.

Đòi hĩ i chĩ quyĩ n rĩ ng khĩ p đĩ đĩ bĩ rĩ t nhiĩ u nguĩĩ i, nhiĩ u nĩĩ c coi là vô lý, không mĩ t chút cĩ sĩ pháp lý nào, thĩ nhĩ ng chính quyĩ n Trung Quĩ c vĩ n tiĩ p tĩ c phĩ trĩĩ ng, nhĩ muĩ n đĩ t

Yêu sách mọt mọt của Trung Quốc làm vấn đề Biển Đông khó giải quyết

Tác Giả: Tráng Nghĩa

Thứ Hai, 14 Tháng 2 Năm 2011 19:45

Cả thế giới vào một tình trạng đã rồi. Bên cạnh đó, chính quyền Bắc Kinh cũng không ngừng dùng sức mạnh ép buộc các nước khác tôn trọng yêu sách của họ. Nhân nhân bản Trung Quốc thúc ép nhu cầu chính là Việt Nam, nước tranh chấp quyền về Trung Quốc trên cả hai khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Yêu sách của Trung Quốc rất mọt mọt, gây khó khăn cho những ai muốn đàm phán

Đi về giải nghiên cứu về Biển Đông, do các đòi hỏi chi quyền đối nghịch nhau trong khu vực, việc giải quyết vấn đề này có thể xem là một đứu bất khả, không chỉ vì Trung Quốc là nước hùng mạnh nhất trong vùng, không che giấu tham vọng thôn tám toàn bộ khu vực, mà còn do việc các yêu sách của Trung Quốc rất mọt mọt, gây khó khăn cho những ai có thể tâm muốn đàm phán.

Trái câu hỏi của chúng tôi về tám bản đá 9 đáng gián đán, giáo sư Ramses Amer thuộc trường Đái học Stockholm (Tháy Đán), đã ghi nhận tính chi tám p mọt trong các yêu sách của Bắc Kinh, thể hiện trong tám bản đá mà họ đã chính thức hóa lán đáu tiên trong công hàm gửi Ủy ban Liên Hiệp Quốc về thám lác đáa mọt ráng ngày 07/05/2009, nhằm phán bác các đáng của Việt Nam và Malaysia.

Tám bản đá này đã có tá lâu, do Quốc Dân Đáng Trung Quốc làm ra tá năm 1947. Những do việc Trung Quốc đã gửi tám bản đá này đán Liên Hiệp Quốc vào tháng 5 năm 2009 (đá bác bỏ những đáng của Việt Nam và Malaysia) cho nên tám bản đá đã đáng cát sáng đái coi là bản đá « chính thức ».

Há quá mà Trung Quốc hoàn toàn không há muốn là do hành đáng của chính họ, họ sợ Biển Đông đã đáng cáng tá hóa. Tráng đó, bản thân tám bản đá đã tán tái, những nó không gán về bất kỳ mọt vấn đề chính thức nào mà Bắc Kinh đã công bố trong hai thập niên 1990 và 2000.

Bán đá này làm dáy lên mọt số vấn đề. Ai cũng biết là Bắc Kinh đòi chi quyền trên các hòn đá trong khu vực, tác là trên các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các đáng nhá khác... Điáu không rõ ràng là không ai biết đáng Trung Quốc đòi hỏi gì thêm.

Yêu sách mĩp mĩ cĩa Trung Quĩc làm vĩn đĩ Biĩn Đông khĩ giĩ quyĩt

Tác Giả: Trĩng Nghĩa

Thứ Hai, 14 Tháng 2 Năm 2011 19:45

Chĩnh vì vĩy mà nhiũ u nhĩ nghiên cĩu đĩ lao vĩo xem xĩt tĩnh chĩt phĩp lý cĩa cĩc đĩi hĩi chĩ quyĩn cĩa Trung Quĩc, khĩng phĩi lĩ chĩ quyĩn trĩn cĩc đĩo mà ai cũng rĩ, mà lĩ chĩ quyĩn rĩng khĩp nĩu lĩn trĩng tĩm bĩn đĩ vĩi cĩc đĩng giĩn đĩn đĩ.

Vĩ nhĩ vĩy trĩng tĩt cĩ cĩc cuĩc hĩi thĩo, hĩ thĩy mĩt nhĩ nghiên cĩu Trung Quĩc nĩo lĩ ngĩĩ i tĩ liĩn hĩi ngay lĩ nĩi dung cĩc đĩi hĩi cĩa Bĩc Kinh lĩ gĩ. Vĩ cĩc hĩc giĩ Trung Quĩc đĩ lĩm vĩo tĩnh trĩng lĩ khĩng thĩ nĩo lĩm sĩng tĩ đĩĩ cĩ cĩc đĩi hĩi chĩ quyĩn chĩ a đĩng trĩng tĩm bĩn đĩ đĩ.

Bĩi vĩ chĩnh Nhĩ nĩĩc Trung Quĩc cũng đĩ khĩng lĩm rĩ vĩn đĩ, hĩ khĩng nĩi rĩ trĩng bĩn thĩng trĩ hĩ gĩi đĩn Liĩn Hĩĩp Quĩc lĩ hĩ muĩn cĩ thĩ nhĩng gĩ ngoĩi cĩc hĩn đĩo. Tĩi nhĩc lĩi lĩ ngay cĩ cĩc nhĩ nghiên cĩu Trung Quĩc cũng khĩng thĩ giĩi thĩch rĩ rĩng cĩc đĩi hĩi cĩ a nĩĩc hĩ lĩ gĩ.

Phĩi chĩng đĩ lĩ thĩm lĩc đĩ a, khu đĩc quyĩn kinh tĩ, nĩi chung ý nghĩa chĩnh xĩc cĩ a chĩn đĩng giĩn đĩn đĩ lĩ gĩ, chĩng ai bĩĩt rĩ.

Chĩ cĩ Trung Quĩc lĩ cĩn thĩĩ u mĩnh bĩ ch vĩ yĩu sĩch

Đĩi vĩi giĩo sĩ Amer, chĩ cĩ Trung Quĩc lĩ cĩn thĩĩ u mĩnh bĩ ch vĩ cĩc yĩu sĩch cĩ a hĩ, trĩng lĩc cĩc nĩĩc khĩc cĩ tranh chĩp chĩ quyĩn ĩ Biĩn Đông đĩu đĩ ít nhiũ u cho bĩĩt rĩ lĩ mĩnh muĩn gĩ.

Sĩ mĩp mĩ khĩng rĩ rĩng đĩ đĩ trĩ thĩn mĩt vĩn đĩ đĩi vĩi Trung Quĩc vĩ cĩc nĩĩc khĩc cĩ liĩn can đĩn Biĩn Đông nhĩ Viĩt Nam, Malaysia, Philippines, đĩu ít nhiũ u lĩm rĩ nhĩng đĩi hĩi cĩ a mĩnh...

Viĩt Nam hay Malaysia, trĩng đĩ xuĩt vĩ thĩm lĩc đĩ a mĩ rĩng cĩ a mĩnh gĩi đĩn Liĩn Hĩĩp Quĩc chĩng hĩn, đĩ nĩi rĩ rĩng lĩ đĩ nghi đĩ khĩng đĩng chĩm đĩn cĩc tranh chĩp chĩ quyĩn đĩng tĩn tĩi, cĩ nghĩa lĩ trĩng trĩng hĩp cĩ a Malaysia vĩ Viĩt Nam, đĩ lĩ vĩng quĩn đĩo Trĩng Sa.

Yêu sách mĩp mĩ cĩa Trung Quĩc làm vĩn đĩ Biĩn Đông khĩ giĩ quyĩ t

Tác Giả: Trĩng Nghĩa

Thứ Hai, 14 Tháng 2 Năm 2011 19:45

Theo tĩ hiũ u thĩ Malaysia và Viĩt Nam đĩ đĩng ý áp đĩng quy chĩ hiĩ đĩ o cho vùng Trĩng Sa, trong khi mà Trung Quĩc vĩn mĩp mĩ trong yêu sách cĩa hĩ.

Cĩ thĩ nĩi là năm 2009 là năm không mĩy tĩ đĩp cho Trung Quĩc trẽn vĩn đĩ Biĩn Đông. Trong khi các nĩĩc khĩc cĩ tranh chĩp trong vùng Trĩng Sa đĩ ít nhiũ u làm rĩ các đĩi hiĩ cĩa hĩ, đĩũ đĩ cĩ nghĩa là hĩ sũn sũng đĩm phĩn đĩ giĩ i quyĩ t vĩn đĩ, đĩ tìm ra mĩ t thĩ a hiĩ p nĩi đĩ, ngĩĩc lĩ thĩ Trung Quĩc vĩn không rĩ ràng, minh bĩ ch.

Rĩng đĩ vĩ Viĩt Nam, cĩn cĩ vào các yêu sách mà các đĩĩng ranh giĩ a vùng Trĩng Sa và bĩ biĩn Viĩt Nam trẽn tĩ m bĩn đĩ cĩa Trung Quĩc cho thĩ y, thĩ đĩĩng nhĩ Bĩc Kinh đĩi hiĩ chĩ quyĩ n trẽn cĩ thĩ m lĩc đĩ a lĩn khu vĩc đĩc quyĩ n kinh tĩ cĩa quĩn đĩ o mà hĩ cho là cĩa hĩ. Mĩ t ví đĩ vĩ thĩi đĩ nĩi là viĩc Trung Quĩc đĩ ký nhĩng thĩ a thuĩn cho phĩp khai thĩc đĩũ khĩ trong các khu vĩc đĩ, đĩng thĩ i lĩn tĩng phĩn đĩ Viĩt Nam mĩi khi nĩĩc nĩi cho khai thĩc tĩi các vùng nĩi.

Viĩt Nam đĩĩng nhiĩn đĩ xem các đĩi hiĩ cĩa Trung Quĩc là không cĩ cĩ sũ và tĩ chĩi thĩĩng thuyĩ t, bĩi vĩ đĩm phĩn cĩ nghĩa là công nhĩn tĩnh chĩnh đĩng cĩa các đĩi hiĩ tĩ phĩa Bĩc Kinh.

Hiĩn trĩng vào lúc nĩi là Trung Quĩc cĩng lúc cĩng bĩ nhiũ u áp lĩc, yêu cĩũ hĩ làm rĩ các đĩi hiĩ tĩi vùng Biĩn Đông. Theo ý tĩi, phĩa Trung Quĩc cĩng biĩt rĩ là hĩ cĩn phĩi làm sĩng tĩ các đĩi hiĩ chĩ quyĩ n, nhĩng vĩn đĩ đĩ vĩi giĩ i lĩnh đĩ o Bĩc Kinh là làm sao giĩ i thĩch đĩĩc đĩũ đĩ cho dĩn chũng cĩa hĩ.

Nhĩng đĩũ sao thĩ trong vĩn đĩ các đĩi hiĩ chĩ quyĩ n trẽn Biĩn Đông, Trung Quĩc là nĩĩc ít sũn sũng nhĩ t trong viĩc làm rĩ các yêu sách cĩa mĩnh.

Theo giĩo sĩ Amer, tĩ ngĩy đĩ trĩnh lĩn Liĩn Hiĩp Quĩc tĩ m bĩn đĩ hĩnh chĩ U, Trung Quĩc đĩ bĩ t đĩ a ra nhĩng lĩp luĩn lĩch sũ đĩ bĩ o vĩ các đĩi hiĩ chĩ quyĩ n cĩa hĩ. Őng ghi nhĩn.

Yêu sách mìn p mìn cìn a Trung Quìn c làm vìn đìn Bìn Đông khó giìn quyìn t

Tác Giả: Trìn ng Nghĩa

Thứ Hai, 14 Tháng 2 Năm 2011 19:45

Lìn dĩ nhiên là các đòi hìn i chìn quyìn n cìn a Trung Quìn c đìn u vìn đìn n tài liìn u lìn ch sìn . Nhìn ng đìn o sau này, tôi có cìn m giác là hìn ngày càng ít có tuyên bìn đìn a trên vìn đìn lìn ch sìn . Đún g là hìn tìn ng tìn nhìn n là ngìn ì đìn u tiên khám phá ra các hòn đìn o đó, nhìn ng tìn khi ký kìn t Công ì ì c Liên Hìn p Quìn c vìn luìn t bìn n vào năm 1996, hìn có đìn u hiìn u tránh dùng các lìn p luìn n đìn a trên lìn ch sìn mà chìn trìn ng dùng các lý lìn pháp lý nhìn u hìn n.

Có thìn tóm lìn ì c quan đìn m cìn a Trung Quìn c nhìn sau : các khu vìn c đìn g tranh chìn p là cìn a chúng tôi, vì chúng tôi là ngìn ì đìn u tiên đìn t chân đìn n đó vân vân và vân vân. Nhìn ng đìn lý giìn i các đòi hìn i chìn quyìn n cìn a hìn bên trong các đìn ì ng cong giác đìn n đó thì hìn đã đìn a ra, hay nói đún g hìn n là tìm cách đìn a ra các lìn p luìn n pháp lý.

Mìn t trong nhìn ng thí đìn là trong văn kiìn n giìn đìn n Liên Hìn p Quìn c vào tháng 5 năm 2009, hìn không hìn dùng đìn n các lìn p luìn n lìn ch sìn đìn chìn ng tìn chìn quyìn n cìn a mình.

Vìn đìn Bìn Đông : Quìn n lý thì đìn ì c giìn i quyìn t thì không

Sau cùng, giáo sìn Amer có nhìn n đìn nh tìn ì ng đìn i bi quan vìn khìn năng giìn i quyìn t tìn đìn p các tranh chìn p ì Bìn Đông. Đìn i vìn ì ông, đìn u tìn nhìn t mà các bên có thìn làm đìn ì c là sao ngăn không cho xung đìn t võ trang nìn ra.

Đìn ì ng nhiên đó là nhìn ng gì đìn g đìn n ra tìn ì vùng Bìn Đông vì tìn ì đìn y vìn c giìn i quyìn t tranh chìn p không có nhìn u tìn n bìn . Hìn n nay, tìn ì đìn y, vìn đìn đìn t ra chìn là làm sao tránh không cho xung đìn t bùng nìn chìn hoàn toàn không phìn ì là giìn i quyìn t tranh chìn p.

Bìn ì vì bìn t đìn ng giìn a các nìn ì c có tranh chìn p nghiêm trìn ng đìn n mìn c không thìn nào mìn ra thìn ì ng thìn o vìn vìn đìn phân đìn nh ranh giìn i hay vìn đìn chìn quyìn n, trên cìn hai vùng Hoàng Sa lìn n Trìn ng Sa.

Hìn n nìn a, đìn có thìn đìn m phán, thì các nìn ì c liên can phìn ì có các yêu sách rõ ràng, phìn ì có chung nhìn ng nguyên tìn c căn bìn n đìn a theo đó mà thìn ì ng thuyìn t. Vào lúc này đìn i vìn ì các nìn ì c Đông Nam Á, có thìn nói là trong mìn t chìn ng mìn c nào đó, hìn đã đìn ng ý là có thìn thìn ì ng thuyìn t trên cìn sìn các vùng tranh chìn p có quy chìn hìn ì đìn o.

Ngìn c ì i thì Trung Quìn c không rõ ràng gì cìn , không ai biìn t quan đìn m cìn a hìn ra sao. Ngay tìn năm 1996, hìn đã vìn ch ra nhìn ng đìn ng cìn sìn base line chung quanh quìn n đìn o Hoàng Sa. Đìn u đó cho thìn y là hìn sìn tìm cách đìn hìn i chìn quyìn n trên các vùng bìn n chung quanh toàn bìn quìn n đìn o, chìn không chìn là chung quanh các hòn đìn o riêng ì , hay nhìn ng gì mà hìn cho là hìn i đìn o.

Tóm ì i, đìn có thìn mìn ra đàm phán, quan đìn m cìn a mìn i bên phìn i rõ ràng. Đìn ng nhiên các nìn c có thìn nói chuyìn n vìn i nhau đìn tránh không cho xung đìn t bùng lên công khai, đìn u này có thìn làm đìn c, nhìn ng gìn i quyìn t vìn n đìn chìn quyìn n vào lúc này thì không. Tôi cho là khìn năng đó không thìn c ì .

Đìn i vìn i tôi, tình hình hiìn n nay chìn cho pháp ta quìn n lý chìn không phìn i là gìn i quyìn t. Quìn n lý trìn thành rìn t quan trìn ng vì cìn n phìn i tránh nhìn ng hành đìn ng nhìn nhìn ng gì đang xìn y ra vào lúc này. Đìn c biìn t là gìn a Viìn t Nam và Trung Quìn c, cìn n phìn i có nhiìn u cuìn c thìn o luìn n hìn n đìn tránh các vìn khìn ng hoìn ng.

Phân tích cìn a giáo sìn Ramses Amer đã ì ng đìn c ông trình bày trong cuìn c Hìn i Thìn o Quìn c ì vìn Bìn Đông ì n thìn hai, ì chìn c ì i Thành phìn Hìn Chí Minh vào cuìn i năm 2010.